

Web Miền

TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số 64^{*} - TB/TCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG
tại Hội nghị giao ban tháng 05 năm 2021

Ngày 05/5/2021, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021. Qua các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2021:

Trong tháng, các khoa, phòng và các đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc các đơn vị nhà trường đều tranh thủ thời gian không có dịch để cố gắng nỗ lực triển khai các công việc và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nổi bật như:

- Triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch, lịch giảng dạy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn tổ chức các lớp học sau thời gian nghỉ dịch; tích cực triển khai công tác chiêu sinh, mở lớp và đã mở mới được 5 lớp đào tạo và bồi dưỡng. Tham mưu xây dựng Tờ trình mở lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực hoạt động cho cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thanh tra đột xuất nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên và chấp hành quy chế của học viên tại 03 lớp Trung cấp LLCT-HC.

- Các đề tài khoa học cấp trường và các đề án của nhà trường đang được triển khai và báo cáo theo đúng kế hoạch, bám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng nghiên cứu của các đề tài. Đặc biệt, đồng chí Hiệu trưởng ghi nhận những kết quả, biểu dương và chúc mừng 02 đồng chí giảng viên đã tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII năm 2021 (khu vực phía Bắc).

- Đẩy mạnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn trường (*phun trùng khử khuẩn, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19...*). Quan tâm các chế độ, chính sách, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường...



*** Một số khó khăn, hạn chế:**

- Qua Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII, các đồng chí giảng viên trẻ đã được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, từ thực tiễn yêu cầu của cuộc thi cho thấy, muốn đạt được kết quả cao hơn, các giảng viên trẻ cần phải quan tâm, đầu tư hơn nữa để vừa nâng cao nghiệp vụ, năng lực giảng dạy, vừa nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH), tổng kết thực tiễn; tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài phục vụ việc nâng cao chất lượng giảng dạy, xem đây là mục tiêu cần hướng tới những năm tiếp theo.

- Qua việc triển khai công tác tham mưu đăng ký thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp tỉnh năm 2022 cho thấy: nhiệm vụ này chưa được các đồng chí cán bộ, giảng viên và các khoa, phòng quan tâm đúng mức, chưa coi công tác NCKH nói chung, nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh nói riêng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường song hành với việc thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng (*trong quá trình triển khai suốt tháng Tư, Ban giám hiệu không nhận được ý tưởng tham mưu, đề xuất từ các khoa phòng !*). Vì vậy, thời gian tới, Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học cần tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng cơ chế phù hợp gắn trách nhiệm với quyền lợi để tạo động cơ, động lực mạnh mẽ hơn cho cán bộ, giảng viên trong trường thực hiện nhiệm vụ NCKH.

➤ Kết quả đóng góp vào việc nghiên cứu khoa học của từng cán bộ, giảng viên, từng khoa, phòng sẽ giúp nhà trường cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời tổng kết thực tiễn, tham mưu chính sách cho tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong hệ thống chính trị của tỉnh cũng như trong hệ thống các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2021:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 đã được nêu trong báo cáo và tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học:

- *Giao đồng chí Lê Xuân Huy - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác Đào tạo và nghiên cứu khoa học:*

+ Chi đạo phòng Quản lý Đào tạo và NCKH tiếp tục tham mưu hoàn thiện: Quyết định, Quy định và Kế hoạch triển khai cụ thể về thi vấn đáp, thực hiện thí điểm tại lớp Trung cấp LLCT-HC mới (trong kế hoạch) và mở tại Trường. Các khoa xây dựng câu hỏi thi vấn đáp và phối hợp với phòng QLĐT và NCKH chủ động thực hiện sau khi có lớp mở mới. Thời gian hoàn thành và ban hành trong tháng 5/2021.

+ Phòng Quản lý đào tạo và NCKH chủ trì, phối hợp với các Khoa sớm tham mưu cho Ban giám hiệu phương án phân công bài giảng, giờ giảng theo chương trình, giáo trình Trung cấp LLCT mới trong tháng 5 (*trong phân công chủ ý đảm bảo cân đối tổng thể giờ giảng giữa chương trình Trung cấp LLCT mới với chương trình chuyên viên, chuyên viên chính*).

+ Hiện tại, bộ quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH của trường chưa cập nhật nội dung theo các quy chế của Học viện CTQG (*Ban hành kèm theo quyết định 2252*), vì vậy, giao phòng QLĐT & NCKH Trên cơ sở kế thừa những quy định đã có, đồng thời nghiên cứu các Quy chế của Học viện sớm tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng, ban hành các quy định mới với yêu cầu: cập nhật, cụ thể hóa và phù hợp với tình hình thực tiễn để sớm đưa vào thực hiện trong tháng 6.

- *Giao đồng chí Đặng Thị Mai-Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra của nhà trường:*

+ Xây dựng Tờ trình và Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực hoạt động cho cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, tham mưu các nội dung thực tiễn của Tỉnh gắn với chương trình của Học viện để đăng ký trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới, thực hiện mở lớp trong năm 2021.

+ Xây dựng Tờ trình và Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026 để xin ý kiến các sở ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Việc thực hiện thảo luận tại chương trình bồi dưỡng các lớp chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, cần bám vào quy định trong phạm vi nhất định để thực hiện hài hòa giữa giờ lên lớp và giờ thảo luận, vừa đảm bảo được nội dung của bài giảng, vừa để học viên thực hành về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, trao đổi ý kiến, cùng nhau giải quyết vấn đề lý luận hay tình huống trong thực tiễn, trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

+ Triển khai chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc chấn chỉnh công tác quản lý lớp của giáo viên chủ nhiệm: theo dõi sát sao, chặt chẽ việc chấp hành nghiêm túc quy chế, nề nếp học tập của học viên, nắm bắt tình hình cụ thể của lớp để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; đối với giảng viên đứng lớp, trường hợp có sự thay đổi về lịch giảng thì phải báo cáo, xin ý kiến của trường khoa và Hiệu phó phụ trách... đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế giảng dạy (*không bỏ giờ, không cắt xén chương trình...*).

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện tại các lớp đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường: về công tác quản lý lớp của giáo viên chủ nhiệm; kiểm tra sổ ghi chép tại lớp; việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy và quy chế giảng dạy của giảng viên đứng lớp; việc chấp hành quy chế học tập của học viên... đồng thời chú ý thanh tra công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường ở tất cả các khâu như: chiêu sinh, mở lớp, phân công giảng dạy, coi thi, chấm thi...

- Thời gian tới, ngoài Phó Hiệu trưởng phụ trách, đồng chí Hiệu trưởng sẽ dự sinh hoạt chuyên môn với các khoa, phòng thường xuyên hơn để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Các đồng chí trưởng khoa, phòng phải thực hiện nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc thành viên trong Khoa, Phòng thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình, kịp thời phản ánh Ban giám hiệu để có phương án giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

Thứ hai, công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu:

- *Giao đồng chí Đặng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu:*

+ Tham mưu, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và công văn chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Triển khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 07/5/2021 tại Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi.

+ Triển khai thực hiện đăng ký mua giáo trình Trung cấp LLCT-HC mới và cũ phù hợp với tình hình mở lớp và sự chỉ đạo của Học viện, soạn thảo bổ sung tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho phù hợp với đối tượng học tập ở các lớp mới; hoàn thiện các đề án: sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại nhà trường; xây dựng cầu truyền hình trực tuyến của nhà trường.

+ Theo dõi, giám sát tổng hợp việc chấp hành các quy định, quy chế và việc duy trì nghiêm túc nề nếp làm việc của các khoa, phòng làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.

+ Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 của nhà trường.

+ Ngoài việc thực hiện hoạt động của các nhóm zalo phục vụ cho công tác quản lý điều hành như: “Ban giám hiệu”, “Đảng ủy”, “Lãnh đạo khoa, phòng”. Đề nghị chuyển hình thức nhắn tin qua phần mềm quản lý đào tạo bằng hình thức

“kết nối Zalo trong nhà trường”, nhằm triển khai kịp thời và đầy đủ các nhiệm vụ, cũng như nhận phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Đặc biệt, việc tuyên truyền, cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch qua nhóm zalo nhà trường là quan trọng và cấp thiết hiện nay.

- Ngoài ra, đồng chí Hiệu Trưởng sẽ trực tiếp chỉ đạo bộ phận tham mưu, trong tháng 5/2021 hoàn thiện Dự thảo Đề án, Tờ trình và Bản giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy ..., đăng ký báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và hoạt động, xây dựng Trường Chính trị tỉnh là trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ”. Đẩy nhanh tiến độ đề trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn làm căn cứ triển khai thực hiện một số đề án khác như: cho thuê tài sản công; lắp đặt cầu truyền hình trực tuyến...

Trên đây là kết luận của đồng chí Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5/2021, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung tại Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Vụ các TCT - HVCTQG HCM.
- Văn phòng Tỉnh ủy.
- Ban Nội chính TƯ (Trường Khỏi thi đua).
- TCT tỉnh Hà Nam (Cục trưởng CTD số 4).
- Ban Giám hiệu.
- Các khoa, phòng, đoàn thể.
- Đ/c Hương (02).
- Phụ trách Website.
- Lưu VT.



Ts. Phạm Đức Minh